

[ใส่วันที่]

เรียน [หัวหน้างาน/ผู้จัดการโดยตรง]

ฉันขอการสนับสนุนจากคุณในการเข้าร่วมการประชุมมืออาชีพด้านบริการทางการเงินชั้นนำแห่งปี การประชุมประจำปี MDRT ปี 2022 ฉันเชื่ออย่างมากว่าจากทุกสิ่งที่คุณได้สัมผัสในการเข้าร่วมประชุม งานระดับโลกในครั้งนี้จะช่วยยก ระดับธุรกิจของฉันและเพิ่มรายได้ให้กับองค์กรของเรา

การประชุมประจำปี MDRT ปี 2022 จะจัดขึ้นในวันที่ 26-29 มิถุนายน ที่ศูนย์การประชุมและนิทรรศการ บอสตัน ในเมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ขณะเข้าร่วมการประชุม ฉันจะได้เชื่อมโยงกับ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่มีความสามารถจากทั่วโลก เรียนรู้การดำเนินธุรกิจที่มีคุณค่า เลือกเครื่องมือใหม่ๆ เพื่อเพิ่มผลงาน และค้นพบวิธีใหม่ในการให้บริการลูกค้าของฉันได้ดียิ่งขึ้น

การลงทะเบียนสำหรับการประชุมประจำปีของ MDRT รวมมูลค่าสูงสุด 3 วันครึ่ง ฉันจะมีส่วนร่วมอย่าง แข็งขันในเซสชันแบบโต้ตอบที่นำโดยผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความเป็นเลิศ ฉันจะซึมซับความรู้อันมีค่าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แผนคุ้มครอง การจัดการความมั่งคั่ง กลยุทธ์การเกษียณอายุ การตลาด การแสวงหาผู้มุ่งหวัง กระบวนการทางธุรกิจ การจัดหาพนักงาน เทคโนโลยี ความสมดุลชีวิต การทำงานและอีกมากมาย

ฉันวางแผนที่จะเข้าร่วมเซสชันต่อไปนี้เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิชาชีพของฉัน: **[หากเป็นประโยชน์ ให้สรุปเซสชันที่คุณวางแผนจะเข้าร่วมรวมถึงประโยชน์ที่คุณจะได้รับ ทีมงาน และองค์กร ของคุณ แบนหน้าแยกต่างหาก หากจำเป็น]**

ฉันวางแผนที่จะสร้างเครือข่ายส่วนตัวกับวิทยากรต่อไปนี้และผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ ที่ฉันเชื่อว่าจะส่งผลดีต่อ ธุรกิจของฉัน: **[ระบุวิทยากรและสมาชิก MDRT คนอื่นๆ ที่คุณรู้ว่าจะเข้าร่วมการประชุม คนที่คุณ วางแผนจะหารี้อย่าง]**

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินหลายพันคนได้รับประโยชน์จากคุณค่าที่การประชุมประจำปีของ MDRT มีให้ สำหรับสมาชิก และฉันไม่สงสัยเลยว่าการเข้าร่วมการประชุมนี้จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของฉันในทางบวก ในทันที เมื่อฉันกลับมาจากการประชุม ฉันจะให้ข้อมูลสรุปประเด็นสำคัญและกลยุทธ์ที่ฉันวางแผนจะใช้ เพื่อเติบโตในฐานะสมาชิกในทีมที่มีคุณค่า ฉันยินดีที่จะแบ่งปันเอกสารประกอบการบรรยายและ ประสบการณ์ของฉันกับทีมเช่นกัน

ฉันขอขอบคุณที่คุณอนุมัติคำขอนี้และจะตั้งใจทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าเราได้รับคุณค่าอย่างเต็มที่จากโอกาสในการสร้างเครือข่ายและการสร้างธุรกิจสุดพิเศษนี้

ขอแสดงความนับถือ

[กรอกชื่อของคุณ]